

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
TRUNG TÂM THÔNG TIN

Số: 632- CTr/ĐU

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 117

Ngày: 30 tháng

Kiểm tra, giám sát năm 2013

## **CHƯƠNG TRÌNH**

**kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông**

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khoá XI);

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 như sau:

### **I. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát**

1- Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của đơn vị mình.

Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; các quy định của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

2- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên (nếu có).

3- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trực thuộc.

4- Tiếp tục kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp nói riêng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

## **II. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra**

1- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

*Đối tượng kiểm tra:* Chi bộ Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; dự kiến tiến hành kiểm tra vào tháng 5/2013.

2- Kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

*Đối tượng kiểm tra:* Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, dự kiến tiến hành kiểm tra vào tháng 6/2013.

3- Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và kiểm tra việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra

*Đối tượng kiểm tra:* Đảng bộ Cục Viễn thông, dự kiến tiến hành kiểm tra vào tháng 9/2013.

## **III. Thực hiện nhiệm vụ giám sát**

### **1- Giám sát thường xuyên**

Đảng ủy Bộ thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng của Thường vụ Đảng ủy và chương trình làm việc hàng quý của Đảng ủy Bộ. Nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

### **2- Giám sát chuyên đề**



a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

*Đối tượng giám sát:* Chi bộ Báo Vietnamnet, dự kiến tiến hành vào tháng 7/2013.

b) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”

*Đối tượng giám sát:* Chi bộ Cục Thông tin đối ngoại, dự kiến tiến hành vào tháng 8/2013.

c) Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

*Đối tượng giám sát:* Đảng bộ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, dự kiến tiến hành vào tháng 9/2013.

#### **IV. Tổ chức thực hiện**

1. Đảng ủy Bộ giao Ủy ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy đơn đốc triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc Chương trình này. Các tổ chức cơ sở đảng còn lại tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch từng cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013, căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể Đảng ủy Bộ có thể điều chỉnh cho phù hợp./.

#### Nơi nhận:

- ĐU Khối các CQTW (để b/c);
- UBKT ĐU Khối (để b/c);
- Các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc;
- Các Đ/c UVBCH ĐB;
- Ủy ban Kiểm tra ĐUB;
- Lưu: UBKT, VPĐU.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ'**



**Trần Đức Lai**